

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Quốc hội quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm; các ý kiến phong phú, toàn diện, sâu sắc về kinh tế - xã hội của đất nước và các vấn đề cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm.

Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ, các ngành, các cấp và ghi nhận đóng góp to lớn của cả dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để vượt qua những khó khăn, thách thức năm 2022, kinh tế nước ta đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung nêu trong báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra

của các cơ quan của Quốc hội về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, những thành tựu năm 2023 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Các đại biểu đề nghị triển khai các giải pháp miễn giảm, gia hạn thuế, phí, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; các giải pháp giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp; xử lý nợ xấu, xử lý các ngân hàng yếu kém; bảo đảm cân đối cung - cầu, điều hành, bình ổn giá phù hợp; bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa, cân đối về điện, than, xăng dầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã được ghi chép đầy đủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội trường, các ý kiến thảo luận tại tổ để đưa các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vào Nghị quyết chung của kỳ họp gửi đại biểu cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về 4 nội dung, gồm: (1) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; (2) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; (3) Việc tiếp tục thực

hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022; (4) Về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Thân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí với báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Bên cạnh đó, đại biểu Lưu ý đến vấn đề lao động, cho rằng đây là 1 trong 3 trụ cột cho phát triển nhưng hiện nay còn lãng phí nguồn nhân lực. Chỉ tiêu năng suất lao động nhiều năm không đạt... Từ thực trạng này,

đại biểu đề nghị có kiểm điểm, xem xét lại năng suất lao động không đạt là do đâu? Do người lao động, cán bộ, công nhân viên chức không chịu làm việc hay do quản lý? So với các nước xung quanh thì năng suất lao động của nước ta ở mức rất thấp, gần như là cận dưới. Đại biểu cho rằng đây là nguồn lực cực kỳ lớn mà chúng ta đang bỏ qua. Đại biểu đề nghị, đối với cán bộ, công chức, viên chức cần quan tâm đến cơ chế tăng lương và nên coi tăng lương là đầu tư vào con người, không thể để có tư tưởng trể lười như nào thì làm việc như thế. Nếu không có mức lương phù hợp thì cán bộ sẽ ra ngoài làm, mất đi nguồn lực.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng chỉ rõ những lãng phí như: chậm xử lý 12 án "đắp chiếu" hay tồn dư ngân sách nhà nước lớn để trong ngân hàng mà không được sử dụng, quay vòng trong khi doanh nghiệp

đang thiếu tiền, nhiều dự án đầu tư công thiếu vốn còn nước ta vẫn phải đi vay. Đại biểu đề nghị cần có giải thích, làm rõ những vấn đề này. Đại biểu cho rằng cần phải sử dụng nguồn ngân sách tồn dư này trên cơ sở cân đối của Chính phủ chứ không thể để tiền trong Kho bạc Nhà nước và gửi ngân hàng. Đồng thời, đề nghị xem lại cơ chế cho vay, cơ chế bảo lãnh bởi trong bối cảnh ngân hàng không thể cho vay nếu không có thế chấp nhưng thực tế có rất nhiều case quý như Quý bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quý phát triển khoa học công nghệ... và nhiều quỹ tài chính ngoài ngân sách khác nhưng các quỹ này lại không phát huy được tác dụng, gây lãng phí lớn. Liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, đại biểu đề nghị nên giao thời gian để doanh nghiệp thực hiện chính sách đến hạn trả nợ, khắc phục hậu quả để bù lại thất thoát.

DÂNG HƯƠNG TƯỜNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)



này là thôn Đông Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà. Ngay từ thuở nhỏ Lê Quý Đôn đã nổi tiếng là người ham học, thông minh, có trí nhớ tốt, được người đương thời gọi là thần đồng. Năm 5 tuổi Lê Quý Đôn đã đọc được nhiều bài trong Kinh Thi; năm 12 tuổi đọc hết các sử sách của Bách Gia Chu Tử. Năm 14 tuổi, khi theo cha lên học ở kinh đô Thăng Long, Lê Quý Đôn đã học xong toàn bộ sách kinh, sử của Nho gia.

Lê Quý Đôn thi hương đầu giải nguyên khi 17 tuổi. Năm 27 tuổi thi hội đỗ đầu, thi đình đỗ bằng nhãn. Sau khi đỗ đạt, Lê Quý Đôn được bổ nhiệm làm quan và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng của triều đình Lê - Trịnh. Sự nghiệp sáng tác của Lê Quý Đôn rất đồ sộ, ông đã biên soạn nhiều đầu sách bao gồm hầu hết các tri thức đương đại như lịch sử, thơ văn, triết học, chú giải kinh điển, tổng loại, trong đó nhiều tác phẩm có giá trị văn học và ý nghĩa lịch sử rất lớn như Quán thú khảo biện, Văn đài loại ngữ, Kiến văn tiểu lục...

Nhà bác học Lê Quý Đôn mất ngày 1/5/1784 tại quê mẹ, làng Nguyễn Xá, huyện Duy Tiên (thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay).

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hưng Hà đã thành kính dâng hương, tỏ lòng tri ân và thành nhân văn hóa, người con ưu tú kiệt xuất của quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hưng Hà dâng hương tưởng niệm nhà bác học Lê Quý Đôn.

Dự kiến tháng 10 đoàn thanh tra EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4 về khai thác IUU

Chiều ngày 1/6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) chủ trì cuộc họp trực tuyến lần thứ VII của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU với 28 tỉnh, thành phố ven biển. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Điểm cầu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: Sau 5 năm bị cảnh báo "thẻ vàng", tình hình chống khai thác IUU đã có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa khắc phục đã được đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) chỉ ra tại đợt kiểm tra lần thứ 3. Cụ thể, tổ chức triển khai Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác IUU còn chưa đồng bộ, xuyên suốt giữa các địa phương; công tác quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá đã có tiến bộ, tuy nhiên việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa hoàn thành theo quy định; thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước còn nhiều tồn tại; tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra, diễn biến phức tạp... Nguyên nhân do người đứng đầu chính quyền các cấp tại một số địa phương vẫn còn chủ quan, chưa quan tâm đúng mức nhiệm vụ chống khai thác IUU; ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao; việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, đặc biệt tại các cảng cá còn nhiều hạn chế; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong điều tra, xử phạt hành vi khai thác IUU chưa đồng bộ, kịp thời...

Dự kiến, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần thứ 4 về chống khai thác IUU vào tháng 10/2023. Tại hội nghị, đại diện một số ngành, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong khung pháp lý của EC, chống khai thác IUU, đặc biệt là giải

pháp ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản vùng biển nước ngoài, đề xuất bố trí nguồn lực, kinh phí đầu tư hạ tầng thủy sản...

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU Trần Lưu Quang nhấn mạnh: Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chống khai thác IUU, chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn thanh tra EC lần thứ 4 đạt kết quả tốt nhất, sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng", các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện các biện pháp mạnh, kiên quyết ngăn chặn từ nay trở đi không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Trong đó, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, đặc biệt tại vùng biển giáp ranh; kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng tuyến biển phía Bắc đảm bảo đủ điều kiện theo quy định khi tham gia khai thác; điều tra, xử phạt triệt để các trường hợp vi phạm. Bộ Công an khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, truy tố các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và môi giới chuộc tội cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép. Các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; nắm bắt thông tin tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý, kiểm soát; nghiêm cấm các chủ nuôi, vựa, cơ sở, doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản thu mua sản phẩm thủy sản khai thác từ tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Các ban, bộ, ngành, địa phương chuẩn bị các biện pháp, các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị tiếp, làm việc với đoàn thanh tra EC. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không dung túng, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi lợi ích riêng có tình thực hiện hành vi trái phép ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

LƯU NGÂN

SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang... Nhiều mô hình được triển khai thực hiện được sự tham gia của đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Tiêu biểu như mô hình "Biển rác thải thành tiền" của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; "Nâng bước em đến trường" của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; "Cầm hóa đối tượng làm lối trở thành công dân tốt" của Công an tỉnh; "Nông dân không bỏ ruộng hoang, tích cực tham gia tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa" của Hội Nông dân tỉnh; "Bảo trợ thoát nghèo" của Hội Chữ thập đỏ; "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" của Đoàn Thanh niên tỉnh. Đã xây dựng 40 đội hiến máu tình nguyện, thu được 6.540 đơn vị máu; xây dựng mới 99 nhà tình nghĩa, sửa chữa 50 nhà

tình thương; khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người; thăm, trao tặng 145.140 suất quà; trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu những khó khăn, hạn chế, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên thực hiện nghiêm túc 4 nội dung trọng tâm đã ký kết trong năm 2023. Trong đó, các thành viên theo dõi, phụ trách các huyện, thành phố cần nêu cao cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá, gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; phối hợp nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để thành điểm nóng. Duy trì tốt các mô hình tự quản. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng nội dung, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phân biệt xã hội, tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; tham mưu thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trẻ được bảo đảm an toàn về thể chất và tinh thần. Hai trường đã thực hiện tốt mô hình VAC, trồng rau sạch cung cấp cho bếp ăn và cho trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, mang lại hiệu quả và sức lan tỏa cao. Các lớp học được trang trí gọn gàng, sáng tạo. Chú trọng xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Bên cạnh đó, hai trường luôn quan tâm giáo dục kỹ năng sống; thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống bạo hành, xâm hại cho trẻ. Qua đó giúp trẻ phát triển hài hòa cả về thể chất và tinh thần. Hiện nay hai trường đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc năm học theo kế hoạch.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, kết quả học tập, rèn luyện của các cháu thiếu nhi năm học vừa qua; mong muốn cán bộ, giáo viên hai trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục để các cháu phát triển tốt hơn nữa, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương cùng nhà trường và gia

đình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các cháu thiếu nhi. Đặc biệt là vào dịp nghỉ hè, địa phương và gia đình cần quan tâm hơn nữa đến trẻ, tạo sân chơi lành mạnh để giúp các cháu có một kỳ nghỉ bổ ích, lý thú và thực sự an toàn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong đoàn đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi của hai trường.

* Cũng trong sáng ngày 1/6, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể đã tới thăm, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng tại các địa phương, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà và ân cần hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của các cháu trong năm học vừa qua, mong các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, vâng lời ông bà, cha mẹ, cô giáo, đón tết thiếu nhi vui tươi ý nghĩa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các nhà trường, các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ nhau trong công tác chuyên môn, tổ chức tết thiếu nhi cho các cháu thật vui tươi, ý nghĩa; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo hơn nữa cho các cháu thiếu nhi để các cháu có điều kiện phát triển toàn diện. Lưu ý hiện nay là thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục thiếu nhi, nhất là việc tạo môi trường sống lành mạnh, giúp các



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Kim Trung (Hưng Hà).

cháu có nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa và an toàn trong dịp hè.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và tháng hành động vì trẻ em, ngoài phần quà của các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi đến các cháu thiếu nhi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng gửi số tiền 50 triệu đồng đến các huyện, thành phố để tặng cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các bộ, ngành tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm. Sớm đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật các địa phương trong quá trình triển khai. Huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc tuyên truyền để nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp khi triển khai, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng.

TRAO ĐỔI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và vành đai 4 Hà Nội) với tổng chiều dài khoảng 1.300km, tổng vốn đầu tư gần 400.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 500km giao các địa phương triển khai.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và các địa phương tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án đường bộ cao tốc. Trong đó, thống nhất phải nâng cao nhận thức về

vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển đường bộ cao tốc. Do vậy, các bộ, ngành, địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Các đơn vị tư vấn, cơ quan thẩm định, chủ đầu tư phải nỗ lực hoàn thành trong thời gian ngắn nhất với chất lượng cao nhất. Trong xây dựng cơ chế, chính sách phải có tính đột phá, đồng bộ,

Gần 117.300 trẻ được uống vitamin A trong ngày đầu thực hiện chiến dịch bổ sung vitamin A

Ngày 1/6, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức cho trẻ từ 6 - 35 tháng tuổi uống vitamin A. Đây là ngày đầu tiên thực hiện chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ đợt 1 năm 2023 do Bộ Y tế phát động (chiến dịch được tổ chức trong 2 ngày 1 - 2/6/2023). Tính đến 16 giờ ngày 1/6, toàn tỉnh đã có gần 117.300 trẻ được uống vitamin A, đạt tỷ lệ trên 98%.

Vitamin A là vi chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Việc

bổ sung vitamin A kịp thời sẽ góp phần cải thiện tình trạng thiếu vitamin A, phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Bên cạnh việc cho trẻ uống vitamin A, các địa phương cũng tổ chức đo chiều cao, cân nặng của trẻ nhằm đánh giá tỷ lệ thấp còi, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.

Dự kiến tháng 12/2023 chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 2 cho trẻ sẽ tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

HOÀNG LANH



Trẻ em xã Thụy Phong (Thái Thụy) được uống vitamin A.